



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
24 พฤษภาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (acnews, สำนักข่าวไทย)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เผยผลการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและกลุ่มเปราะบางของเขตสุขภาพที่ 5 ที่รพ.นครท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร ไม่พบผู้ติดเชื้อ กำชับให้ อสม.และออสต. ออกเคาะประตูห้องพักแรงงานแนะนำการปฏิบัติตัว ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทยยังวางใจไม่ได้ ต้องดูหลังจากคลายล็อกระยะ 2 ไปอีก 10 วัน ซึ่งสร.ได้เตรียมการไว้แล้ว ทั้งนี้ ยอดผู้ป่วยที่ลดลงต้องขอบคุณความร่วมมือของประชาชนที่ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง และใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือเพิ่มเติมหากต้องไปที่ชุมชน ขอให้รอกคนเหลือน้อยแล้วค่อยเข้าไปทำกิจกรรม จะเป็นการลดความเสี่ยง อีกส่วนที่ต้องขอบคุณคือ การทำงานของแพทย์ พยาบาลที่ทุ่มเทอย่างมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, เส้นทางเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, businessstoday, mthai, sanook, thebangkokinsigh, nationtv, workpointnews, acnews)

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ว่า มาตรการ 3 ส่วนสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น คือ 1.การคัดกรอง ตั้งแต่การซักประวัติอาการป่วย รวมไปถึงประวัติเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ต้องเว้นระยะห่าง ลดความแออัด การจัดคิวอย่างเหมาะสม 2.การจัดระบบบริการที่เหมาะสม ทั้งการแต่งกายด้วยชุดป้องกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น ห้องแยกโรคความดันลบ พื้นที่แยกโรคสำหรับหัตถการละอองฝอยขนาดเล็ก 3.การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความแออัดในการมารพ. การใช้ระบบการให้คำปรึกษาทางไกลกับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง ร่วมกับระบบการจัดส่งยาและบริการอื่น ๆ ถึงบ้าน ได้สื่อสารไปยังรพ.ในสังกัด สร. จัดรูปแบบการให้บริการห้องฉุกเฉินให้มีความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และญาติผู้ป่วย และย้ำว่าการสวมหน้ากาก การคัดกรองประวัติญาติที่มาเยี่ยมไข้เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงในการนำไปสู่ผู้ป่วย

-นพ.เฉลิมพล ไชยรัตน์ ผอ.สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า หัวใจสำคัญของห้องฉุกเฉิน คือ ไม่แออัด มีการเว้นระยะห่าง และระบบความปลอดภัยของบุคลากรและผู้ป่วย การทำงานของห้องฉุกเฉินจะต่อเนื่องตั้งแต่จุดเกิดเหตุ การรักษาในห้องฉุกเฉินและส่งต่อการรักษากับแพทย์เฉพาะทางด้านอื่น ๆ บุคลากรต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ตอบคำถามประเด็นการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กและมาตรการรองรับ ว่า หลักการจะคล้ายกับของโรงเรียนแต่วิธีปฏิบัติต่างกัน เนื่องจากอายุและวัยของเด็ก รวมถึงกิจกรรมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เบื้องต้นต้องมีการคัดกรองอย่างละเอียดเป็นกลุ่มย่อย ประมาณกลุ่มละ 5-6 คน เพื่อสามารถดูแลเด็กได้อย่างใกล้ชิด และให้มั่นใจได้ว่าเด็กเล่นอยู่แค่ในกลุ่มเท่านั้น ส่วนวันที่จะเปิดได้กำลังประชุมกันอยู่รอบคอบที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-กรมอนามัย เผยหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อหรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด 19 สามารถให้นมลูกได้ แต่ต้องป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด ส่วนในรายที่แม่ใช้ยาต้านไวรัสฟิวพิราเวียร์ และดาร์นาเวียร์ ยาถูกขับออกทางน้ำนม หากเป็นไปได้ควรเลี้ยงให้นมลูก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-นพ.ชยพันธ์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สปคม. และกทม. ลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย จับ ปรับ ดำเนินคดีผู้สูบบุหรี่ในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) ภายหลังจากผ่อนปรนมาตรการ เนื่องจากสารถัดหลังจากการสูบบุหรี่อาจเสี่ยงแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ และที่สำคัญขณะสูบบุหรี่ไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย

-กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนผู้สูบบุหรี่และเจ้าของสถานที่สาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะทั่วประเทศ โดยเฉพาะในตลาดและสถานีขนส่งผู้โดยสาร ผู้สูบบุหรี่ต้องถูกจับปรับดำเนินคดีในข้อหาสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ และหากพบว่าเจ้าของสถานที่ไม่จัดให้สถานที่ที่ตนเองดูแลเป็นเขตปลอดบุหรี่ เจ้าของสถานที่ ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่จะถูกจับปรับดำเนินคดีเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ห่วงประชาชนช่วงผ่อนปรนระยะที่ 2 อาจละเลยการป้องกันตนเอง ย้ำมาตรการต่อเนื่อง คุมเข้มการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หมั่นล้างมือบ่อย ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newstv

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อัย. เผยว่า อัย. พร้อมสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยได้กำหนดรูปแบบและช่องทางการสนับสนุนทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย พัฒนา ผลิต และการขึ้นทะเบียนอย่างครบวงจร ซึ่งจะให้การขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด

ประเด็นข่าว

19 เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย นอกจากนี้ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาในสถานการณเร่งด่วน รวมถึงเร่งรัดการตรวจประเมินสถานที่ผลิตวัคซีนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP เพื่อให้พร้อมสำหรับการวิจัยทางคลินิก และการผลิตเพื่อจำหน่าย โดยยึดหลัก “สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ไม่ผ่อนปรนเรื่องความปลอดภัย”

มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamsport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ทีวี่ทุกช่อง

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า ไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 3,040 ราย รักษาอยู่ รพ. 68 ราย เสียชีวิตคงเดิม 56 ราย โดยผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เดินทางไปตามสถานที่ชุมชน เป็นชายชาวอิตาลี อาศัยอยู่ จ.ภูเก็ต อีก 2 รายอยู่ในสถานกักกันของรัฐใน จ.ชลบุรี เป็นนักศึกษาที่เดินทางกลับจากประเทศอียิปต์ และพนักงานสปา ทั้งนี้ หลังการประกาศเคอร์ฟิวและมีมาตรการการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 1 และระยะที่ 2 พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นตัวเลขตัวเดียว ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แต่ยังคงต้องการความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การผ่อนคลายเป็นระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ต่อไปได้ สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในสถานกักกันของรัฐทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น 104 ราย อัตราผู้ป่วยของผู้เข้ากักกันโรคอยู่ที่ 0.43% ประเทศต้นทางที่มีผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดคือ อินโดนีเซีย ปากีสถาน และคาซัคสถาน

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน ว่า หลายคนเข้าใจถึงสถานการณ์และความจำเป็นที่ต้องต่ออายุส่วนความเห็นอื่น ๆ จะนำเสนอที่ประชุม ครม. ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในวันที่ 26 พ.ค. ประเด็นหลักในขณะนี้คือการให้ความร่วมมือของประชาชนที่เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยยับยั้งความเสี่ยงของโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีเลขาฯ สมช. เสนอลดเวลาเคอร์ฟิวจากเที่ยงคืนถึงตีสี่ ว่า เป็นไปได้หลังปลดล็อกระยะ 3 แต่จะประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับเรื่องเรียนออนไลน์และเลื่อนเปิดเรียน นายกฯ ย้ำว่าขอให้ใช้คำว่าระบบเรียนทางไกลซึ่งอาจใช้ระบบโทรศัพท์ โทรทัศน์หรือดาวเทียม และไม่ได้ต้องทำตลอดไปหรือต้องทำทุกวิชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐกิจ

-นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. แนะนำใช้วิธีการเรียนการสอน 3 รูปแบบใหม่ ได้แก่ การเรียนแบบออนไลน์ ออนแอร์ และออนแฮนด์ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองแล้ว พบว่าผู้ปกครองให้ความสนใจการเรียนการสอนแบบใหม่ถึงร้อยละ 80 ส่วนมาตรการเว้นระยะห่างในห้องเรียน หากมีนักเรียนในห้องประมาณ 40 คน จะต้องจัดให้เหลือเพียง 20 คน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนโดยลดเหลื่อมเวลากันและให้เข้มงวดในมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เสนอขอให้โรงเรียนนานาชาติ 216 แห่ง เปิดเรียนวันที่ 1 มิ.ย. ว่า ต้องเสนอที่ประชุม ศบค. พิจารณา ซึ่งบางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องเปิด-ปิดเทอมให้สอดคล้องกับต่างประเทศ จึงต้องกลับมาทบทวน และมีมาตรการป้องกันที่ค่อนข้างพร้อม และหากมีปัญหานักเรียนเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ก็พร้อมที่จะกลับไปสอนในระบบออนไลน์ ส่วนโรงเรียนสังกัดสพฐ.ขณะนี้การสอบรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ยังไม่เรียบร้อย ยืนยันเปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค.ตามเดิม

ประเด็นผลกระทบ

1. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, sanook, workpointnews

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ มอบนโยบายการพัฒนาวัคซีนของไทย คือ ให้คนไทยมีวัคซีนใช้ในเวลาที่ใกล้เคียงกับประเทศชั้นนำทั่วโลก ซึ่งขณะนี้การทดลองวัคซีนของประเทศส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย คือ การทดสอบในสัตว์ทดลอง มีเพียง 6-7 แบบ ที่ทดลองในคนในระยะที่ 1-2 แล้ว เช่น จีนและสหรัฐอเมริกา

-ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา เผยว่า ทีมวิจัยจุฬาฯ เริ่มทดลองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิด mRNA เข็มแรกในลิงแสม 10 ตัว ในระยะที่ 1 แล้ว ยังต้องทดลองอีก 2 ระยะ หากประสบความสำเร็จเตรียมทดลองต่อในคนอีก 2-3 เดือนข้างหน้า โดยการทดสอบในมนุษย์มี 3 ระยะ พิจารณาเรื่องความเป็นพิษ ความปลอดภัยต่อร่างกาย การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และประสิทธิภาพของวัคซีน หากข้อมูลการทดสอบในลิงเป็นที่น่าพอใจ คาดว่าจะเริ่มผลิตวัคซีนเพื่อทดสอบในคนได้ประมาณเดือน ส.ค. 2563 โดยการทดสอบเฟสที่ 1 ในคน จะเริ่มจากหลักสิบคน เพื่อดูว่าวัคซีนมีความปลอดภัยหรือไม่ เฟสที่ 2 เพิ่มเป็นหลักร้อยคน เพื่อดูว่าสร้างภูมิคุ้มกันได้จริง และเฟสที่ 3 ทดสอบในหลักหลายพันคน เพื่อดูว่าใช้ได้กับประชากรจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผยว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และสั่งการให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติเร่งค้นคว้าวิจัย เพื่อให้ได้วัคซีนเร็วที่สุด ต้องทำงานเชิงรุก นอกจากผลิตเอง ยังต้องทำ MOU กับต่างชาติ ซึ่งการไปหาหรือจะไปพร้อมกับงบประมาณและบุคลากร รวมถึงความรู้เรื่องวัคซีน

ประเด็นข่าว

2. หักหัวคิวโรงแรมที่เป็นสถานกักกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, isaranews, nationtv)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้แอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าหัวคิวผู้ประกอบการโรงแรมที่เสนอให้ใช้สถานที่สำหรับกักตัวคนไทย ยืนยันจะไม่ปล่อยให้มีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, 77khaoded, nationweekend, bbc, innnews, mcot, js100, Ch3)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. เตือนประชาชนและผู้ประกอบการว่า ศบค. ไม่มีนโยบายให้บุคคลหรือหน่วยงานเรียกรับเงินส่วนต่าง หรือ หักหัวคิวโรงแรมที่เสนอตัวเป็นสถานกักกันทางเลือกในช่วงโควิด 19 การคิดค่าใช้จ่ายของโรงแรมต้องไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน หากหน่วยงานใดทราบความเคลื่อนไหวของคนเหล่านี้ ให้แจ้งความดำเนินคดีได้ทันที

3. ความคืบหน้าการสอบสวนโรคผู้ป่วยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, แนวหน้า, สยามรัฐ

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายหนึ่งที่มีประวัติไปตัดผม ที่ร้านตัดผมย่านประชาชื่น ว่า เบื้องต้นผู้ป่วยมีการระมัดระวังตัวเองดีมากเนื่องจากเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ จึงใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำ หน่วยงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านตัดผมแล้ว พบว่าในเวลาผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการไม่มีลูกค้ารายอื่น มีแต่พนักงานภายในร้านจำนวน 8 คน ซึ่งทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ถือว่าเป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ำ ร้านได้ให้ความร่วมมือด้วยการปิดร้านชั่วคราว และให้ทุกคนกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ ส่วนผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง จะเป็นคนในครอบครัว 2-3 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อ

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ themomentum

-Airbnb ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบที่พักให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และอสม.ทั่วประเทศ ขณะปฏิบัติหน้าที่สำคัญในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดหลักอื่น ๆ ล่าสุด เจ้าของที่พัก Airbnb ในประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการมอบที่พักแล้วกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, sanook, thebangkokinsight, mcot, js100, tnnthailand, workpointnews, voathai, newstv)

-WHO นพ.ไมเคิล ไรอัน ผอ.พิเศษโครงการสาธารณสุขฉุกเฉิน เผยว่า ทวีปอเมริกาได้กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แห่งใหม่ หลังหลายประเทศในภูมิภาคมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบราซิล

-บราซิล ผู้ป่วยสะสมเกิน 20,000 ราย ขึ้นเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ 2 ของโลก

-อินเดีย พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 6,088 ราย ผู้ป่วยสะสมกว่า 118,447 ราย เป็นอันดับ 11 ของโลก นายกรัฐมนตรีประกาศมาตรการล็อกดาวน์ครอบคลุมทั่วประเทศ

-เปรู ขยายมาตรการปิดเมืองออกไปจนถึง 30 มิ.ย. หลังผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-ศรีลังกา อนุญาตให้จัดงานเลี้ยงสมรสได้ แต่ห้ามการจับคู่เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ

-สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการให้ผู้ว่าการรัฐทั่วประเทศกำหนดให้ศาสนสถานเป็นบริการที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน พร้อมอนุญาตให้ประชาชนไปรวมตัวกันในศาสนสถานในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นวันเมมโมเรียล เดย์ และจะอนุญาตให้นักกีฬาจากประเทศที่มีโรคติดเชื้อโควิด 19 ระบาด เข้ามาแข่งกีฬาในสหรัฐฯ

-อังกฤษ รัฐบาลออกคำสั่งให้ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศกักตัวเอง 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ

-มาเลเซีย นายกรัฐมนตรีมูฮัมมัดยัดดิน ยัสซิน จะเข้ากักตัวเองที่บ้านพัก 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ หลังมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เขาประชุมร่วมกันติดเชื้อโควิด 19 ส่วนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เขาประชุมในวันดังกล่าวจะเข้ารับการรักษาเชื้อและกักตัวเอง 14 วัน เช่นเดียวกัน

-สิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 614 ราย เกือบทั้งหมดเป็นแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในหอพักที่มีสภาพแออัด ผู้ติดเชื้อสะสมเกินกว่า 30,000 คน มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เสียชีวิต 23 ราย นักวิทยาศาสตร์ของสิงคโปร์ได้พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากแอนติบอดี รู้ผลภายใน 1 ชั่วโมง พร้อมพัฒนาวัคซีนและเตรียมทดลองทางคลินิกขั้นแรกในอีก 1-2 เดือน

-อิหร่าน ทอยอยคลายล็อก เตรียมเปิดศาสนสถาน-สถานที่ทางประวัติศาสตร์

-ออสเตรเลีย รัฐนิวเซาท์เวลส์ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด ขอให้คนหนุ่มสาวรับการตรวจหาเชื้อก่อนที่ทางการจะผ่อนคลายมาตรการจำกัดผับบาร์ และร้านอาหาร

-จีน วัคซีนโควิด 19 ตัวแรกผ่านการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 ชนิดที่ชื่อซินโนไวรัส ไทป์ 5 เป็นตัวนำพา (Ad5-nCoV) ผลิตแอนติบอดีและเซลล์ที (T cell) แบบจำเพาะไวรัสภายใน 14 วัน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ปลอดภัย ทนทาน และตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสในมนุษย์ได้

-สำนักข่าวต่างประเทศรายงานผลวิจัยผู้ป่วยโควิด 19 เกือบ 1 แสนคน พบยาไฮดรอกซีคลอโรควินไม่มีประโยชน์ในการรักษาและยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เสียชีวิตถึง 45%

ประเด็นข่าว

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยยืนยันสะสม 5,303,992 ราย กำลังรักษา 44,584 ราย รักษาหายแล้ว 2,157,968 ราย เสียชีวิต 340,003 ราย สหรัฐฯ มีผู้ป่วยเป็นอันดับ 1 รองลงมา บราซิลและรัสเซีย กลุ่มอาเซียนและเอเชีย อินเดียมากที่สุด รองลงมา คือ ปากีสถานและบังกลาเทศ ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 73

แนะใส่หน้ากากต่อเนื่องช่วงฤดูฝน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เผย ปี 2563 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เดือน ม.ค. 52,272 ราย มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 แต่ช่วง ก.พ. ที่เริ่มรณรงค์ป้องกันโควิด 19 เน้นสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย จำนวนผู้ป่วยลดลงเหลือ 33,095 ราย เดือน มี.ค. เหลือ 12,567 ราย เดือนเม.ย. เหลือ 1,952 ราย เมื่อแยกเป็นรายภาคพบว่าลดลงทุกภาคเช่นกัน เป็นคำตอบว่า การสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ในระดับสูง จำนวนโรคติดต่อทางเดินหายใจจะลดลงด้วย ดังนั้น ขอให้คงการใช้หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยในระดับสูงต่อไป

บุหรีไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์

-นายมาริช ภิรมย์วัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า “กลุ่มลาชาตควันยาสูบ (ECST)” เผยว่า ได้เปิดแคมเปญรณรงค์ออนไลน์ทางเฟซบุ๊กเพจ “บุหรีไฟฟ้าคืออะไร” ระหว่างวันที่ 21-31 พ.ค. เพื่อเชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี ผู้ใช้บุหรีไฟฟ้าและหรือผู้ที่สนับสนุนการใช้บุหรีไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการลดอันตรายจากบุหรีของประเทศไทย

นายอาสา ศาลิคุปต์ ตัวแทนเครือข่ายฯ เผยว่า รู้สึกผิดหวังที่ รมว.สธ. ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนไม่รับฟังเสียงของผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า มีการให้ข่าวว่าการสูบบุหรีหรือการใช้บุหรีไฟฟ้าทำให้เสี่ยงโควิด 19 มากขึ้น ทั้ง ๆ ที่ผลการศึกษาจากหน่วยงานวิจัยต่างประเทศ เช่น สำนักงานสาธารณสุขอังกฤษ และ ออย.สหรัฐฯ ระบุว่าไม่มีหลักฐานชี้ว่าการใช้บุหรีไฟฟ้าหรือไอของบุหรีไฟฟ้าเป็นช่องทางแพร่กระจายโรคโควิด 19 ส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์องค์การอนามัยโลก ระบุว่ากำลังศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการสูบบุหรี การใช้นิโคติน และการเกิดโรคโควิด 19 และแนะนำผู้สูบบุหรีหรือผู้ใช้บุหรีไฟฟ้าให้ระวังการสัมผัสของมือกับริมฝีปาก แต่ประเทศไทยกลับแบนบุหรีไฟฟ้าโดยอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อันตรายกว่าบุหรีจึงจำเป็นต้องป้องกัน

ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงกรณีข่าวน้ำพุทราจีนผสมขิงและเห็ดหูหนูดำรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบ ว่า ยังไม่มีงานวิจัยรองรับว่าสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดสามารถใช้เป็นยารักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบได้ ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และในส่วนของสมุนไพรสามารถรับประทานเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อช่วยลดไขมันในเลือดได้ ส่วนกรณีใบฝรั่งช่วยรักษาปัญหาผมร่วง ผมบาง ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับรูขุมขนบริเวณหนังศีรษะ กระตุ้นให้เส้นผมงอกขึ้นใหม่ ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าสามารถใช้รักษาผมร่วงภายใน 3 วันได้จริง

เตือนภัยการใช้เจลแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-สมาชิกพันทิปชื่อ “หิมะละลาย” โพสต์ข้อความเตือนภัยผู้ที่กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ระวังอย่าหันหัวบีบไปที่ใบหน้า พบหนุ่มรายหนึ่งถูกเจลพ่นใส่หน้าลามไปถึงจมูก ทำโพรงจมูกอักเสบ ด้านแพทย์เผยพบผู้ป่วยโพรงจมูกอักเสบ หลอดลมอักเสบจำนวนมากเพราะพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่หน้า คิดว่าป้องกันโควิดได้

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

